

อลังการส่งท้ายปี ทีเอสแอลทุ่มงบกว่า 25 ลบ.

เหมริต “ทีเอสแอล พาวิลเลียน” อวดโฉมที่สุดแห่ง

ความหรูหราของยนตรกรรมระดับพรีเมียม ในงาน

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29



“ทีเอสแอล ออโต้” ร่วมฉลองความสุขส่งท้ายปีมังกรทอง ทุ่มงบกว่า 25 ล้านบาท เหมริต “ทีเอสแอล พาวิลเลียน” ยกทัพยนตรกรรมระดับพรีเมียมจากฝั่งยุโรปและญี่ปุ่นมาประชันโฉมให้ได้สัมผัสและจับจ้องกันอย่างใกล้ชิด พร้อมโปรโมชั่นสุดอลังการเป็นของขวัญพิเศษให้แก่ลูกค้าในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายยนตรกรรมชั้นนำจากต่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า “สำหรับงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29 หรือ Thailand International Motor Expo 2012 ในครั้งนี้ ทีเอสแอลได้ทุ่มงบประมาณกว่า 25 ล้านบาท เพื่อเหมริตพื้นที่กว่า 880 ตารางเมตร จัดสร้าง “ทีเอสแอล พาวิลเลียน” ขึ้นภายใต้แนวคิด “**The Endless Road...อิสระเกินใคร ไกลเกินจินตนาการ**” โดยเน้นให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างทีเอสแอลกับกลุ่มลูกค้าที่มีให้กันมายาวนานกว่า 30 ปี และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีเอสแอล ในฐานะผู้นำเข้ารถยนต์อิสระอันดับ 1 ที่เพียบพร้อมด้วยยนตรกรรมอันล้ำสมัย และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

โดยรูปแบบของ “ทีเอสแอล พาวิลเลียน” นี้มีความโดดเด่นและสะดุดตาด้วยโทนสีขาวบริสุทธิ์ พร้อมด้วยลานขนาดใหญ่ที่ผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยกับความคลาสสิกไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว เพื่อใช้จัดแสดงยนตรกรรมระดับพรีเมียมจำนวนถึง 19 รุ่น รวมมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท “ขณะเดียวกัน ทีเอสแอลยังได้ถือโอกาสนี้ เปิดตัวชุดแต่ง VÄTH จากประเทศเยอรมันเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเอาใจสาวกรถดาวสามแฉกที่ชื่นชอบความสปอร์ตและความเร้าใจโดยเฉพาะ” นางสาวสุรีย์ภรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทีเอสแอลยังได้เตรียมโปรโมชั่นสุดอลังการเพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้แก่ลูกค้ามากมาย อาทิ รับส่วนลดสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือการรับ Warranty นานถึง 3 ปีแบบไม่จำกัดระยะทาง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พบกับความอลังการระดับพรีเมียมเหล่านี้ได้ที่บูธ “ทีเอสแอล พาวิลเลียน” ในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 29 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555

###

เกี่ยวกับทีเอสแอล

บริษัท ทีเอสแอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด คือหนึ่งในผู้นำเข้าและจำหน่ายยนตรกรรมระดับหรูชั้นนำจากทั่วโลกของประเทศไทย พร้อมด้วยศูนย์บริการหลังการขายมาตรฐานแบบครบวงจรในชื่อ SMRT ที่ให้บริการโดยผู้ชำนาญการเฉพาะรถยนต์นำเข้าทุกรุ่นด้วยประสบการณ์การให้บริการที่ยาวนานกว่า 30 ปี และเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์-เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นล่าสุดจากต่างประเทศ ซึ่งมีจุดให้บริการถึง 4 ศูนย์ทั่วกรุงเทพฯ ได้แก่ สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ, สาทร, ทองหล่อ (สุขุมวิท55) และภูเก็ต เพื่อตอบสนองรสนิยมที่เหนือกว่าของคนที่มีไลฟ์สไตล์เหนือระดับ เช่นคุณ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โซลรูมของทีเอสแอลทั้ง 4 สาขา หรือ TSL Call Center 02-269-9999 หรือ www.tsl.co.th